

Lan tỏa việc học và làm theo gương Bác

Qua hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã đi vào thực tiễn cuộc sống với nhiều điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.



Số lượng thủ tục, thời gian giải quyết thủ tục hành chính được cắt giảm, rút ngắn tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân.

17 năm là giáo viên giảng dạy bộ môn Lịch sử ở một địa phương xa trung tâm, cơ sở vật chất nhà trường còn nhiều khó khăn, cô giáo Phạm Hồng Lê, Trường Tiểu học và THCS Kỳ Đồng, xã Văn Cẩm (Hưng Hà) luôn khắc ghi sâu sắc lời Bác dạy: "Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt" để vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thấm nhuần quan điểm của Bác về lịch sử: "Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam", cô giáo Lê luôn trăn trở tìm phương pháp dạy học mới, truyền cho học sinh ngọn lửa đam mê lịch sử để qua đó giáo dục truyền thống anh dũng, kiên cường của dân tộc và hình thành những phẩm chất tốt đẹp cho thế hệ trẻ. Cô giáo Phạm Hồng Lê chia sẻ: Cùng với kiến thức trong sách giáo khoa, tôi cho các em tìm hiểu lịch sử từ những sự vật, hiện tượng xung quanh; đồng thời, thay vì thi động tiếp nhận kiến thức, tôi sẽ cho các em đóng vai nhân vật lịch sử, đưa ra quyết định xử lý tình huống hoặc đọc một bài thơ, hát một bài hát liên quan đến sự kiện lịch sử đang học... Qua đó, những bài học lịch sử không còn khô khan và sẽ thu hút sự chú ý của học sinh hơn. Ngoài ra, tôi còn giúp các em rút ra từ lịch sử những quy luật, bài học và ứng dụng vào thực tế. Do tích cực đổi mới, sáng tạo trong dạy học, năm 2018, cô giáo Lê được vinh danh

trong "Lễ vinh danh gương đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp bằng lao động sáng tạo. Có 1 dự án giải nhất, 1 dự án giải nhì cấp bộ. Nhưng có lẽ niềm vui lớn nhất của cô đó chính là sự tin yêu của học sinh và sự hào hứng, đợi chờ của học sinh trước mỗi giờ học lịch sử.

Còn đối với anh Phạm Đình Chinh, Bí thư Chi đoàn 13, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, học và làm theo Bác chính là phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và phát triển kinh tế gia đình. Anh chia sẻ: Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, năm 2012 tôi đã viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong thời gian tại ngũ, tôi đã tích cực học tập, rèn luyện, cống hiến và vinh dự được kết nạp Đảng. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, tôi luôn tích cực tham gia các hoạt động "Đến ăn uống nghĩa", hiến máu nhân đạo, đặc biệt là tích cực phát triển kinh tế gia đình. Với diện tích đất sản có (900m²) của gia đình, tôi phát triển nghề trồng cây quýt cảnh mang lại thu nhập mỗi năm khoảng 200 triệu đồng, ngoài ra còn tạo việc làm cho nhiều lao động thời vụ. Nhận thấy nhu cầu của thị trường ưa chuộng những cây quýt bonsai và quýt mini có những thế độc, đẹp và lạ nên tôi quyết định đi học hỏi, tìm hiểu để

áp dụng tại vườn quýt của gia đình. Năm 2018, tôi và gia đình đầu tư thêm 600m² để trồng quýt. Hiện tại, gia đình tôi đang có 4 vườn quýt, góp phần tăng thu nhập cho cả gia đình lên 20%. Ngoài ra, tôi còn động viên đoàn viên thanh niên trên địa bàn tích cực tham gia các hoạt động xã hội và phát triển kinh tế gia đình. Năm 2019, tôi đã cùng 7 thanh niên sáng lập HTX Sáng tạo trẻ mô hình cửa hàng thực phẩm sạch, an toàn tạo ra chuỗi giá trị phục vụ cộng đồng, phát triển quê hương. Với những thành tích đạt được trong các hoạt động của đoàn, tháng 8/2019, anh Chinh vinh dự được Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen.

Cùng với cô giáo Phạm Hồng Lê và Bí thư Chi đoàn Phạm Đình Chinh, còn rất nhiều cá nhân, tập thể điển hình với những việc làm thiết thực, hiệu quả học và làm theo gương Bác được Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng trong dịp sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Để có được kết quả trên, 3 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã quán triệt sâu sắc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải bằng hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, gắn việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Căn

cứ tình hình thực tiễn của mỗi địa phương, đơn vị, các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã chọn những mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tập thể, cá nhân để bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến. Theo đó, mỗi cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng từ 1 - 2 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến đăng ký với cấp ủy để theo dõi, giám sát. Đến nay, việc học và làm theo gương Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước đã phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực, trong mọi ngành, mọi giới và các tầng lớp nhân dân, có sức lan tỏa lớn trong toàn xã hội. Kết quả việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động cũng như việc nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiêu biểu trong thực hiện lời Bác dạy đã góp phần quan trọng và tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực tiễn hiện tại các nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Cụ thể, những năm qua, kinh tế của tỉnh luôn đạt tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đến hết tháng 8/2019, hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đã đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Toàn tỉnh có 263/263 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới; 1 huyện được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới; 4 huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới; phần đầu cuối năm 2019 các huyện đều về đích nông thôn mới. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, thông tin và truyền thông đều đạt kết quả tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; số lượng thủ tục và thời gian giải quyết thủ tục hành chính được cắt giảm và rút ngắn, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đạt được những kết quả quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, từ đó chung sức đồng lòng xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng văn minh, giàu đẹp.

ĐÀO QUYNH

T hờn Chín, xã Vũ Đoài (Vũ Thu) hiện có 9ha đất sản xuất bị bỏ hoang (chiếm 30% diện tích đất sản xuất của thôn). Ông Phạm Văn Tiên, Trưởng thôn Chín cho biết: Do cây lúa hiệu quả thấp nên một số hộ trong thôn đã chuyển đổi sang trồng rau muống, hiệu quả kinh tế cao gấp 4 - 5 lần cây lúa. Nhiều hộ có ruộng bỏ hoang mong muốn và đề nghị xin chuyển từ đất lúa sang đào ao thả cá, chuyển đổi sang trồng cây lâu năm, cây ăn quả..., tuy nhiên các cấp chính quyền chưa cho phép vì có thể phá vỡ mặt bằng quy hoạch đất trồng lúa chung của địa phương. Riêng ở thôn Chín, nếu được phép chuyển đổi cơ cấu cây trồng để có hiệu quả kinh tế cao hơn cây lúa, tôi nghĩ chắc chắn sẽ không có tình trạng ruộng bị bỏ hoang lãng phí như hiện nay.

Cùng quan điểm như ông Tiên, ông Đoàn Mạnh Hà, Giám đốc HTXNN xã Hòa Bình (Vũ Thu) cho rằng: Đối với các diện tích đất cây lúa kém hiệu quả nằm gần các khu dân cư, khu xen kẹt, chèo méo, khi quy hoạch không làm phá vỡ mặt bằng cây lúa chung thì các cấp chính quyền nên tạo điều kiện để nông dân chuyển đổi sang nuôi trồng các loại cây, con khác nhằm cho hiệu quả kinh tế cao hơn cây lúa. Đó là giải pháp vừa hạn chế tình trạng bỏ ruộng vừa tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người nông dân.

"Tuy nông dân không còn mặn mà, thiết tha với sản xuất nông nghiệp, bỏ ruộng hoang hóa song có một thực tế là hầu hết các hộ dân lại có tư tưởng "khư khư" giữ ruộng, tâm lý chờ nhà nước quy hoạch dự án để được nhận tiền đền bù. Cả xã Minh Khai (Vũ Thu) hiện có hơn 20ha ruộng bị bỏ hoang nhưng HTXNN không nhận được là đơn xin trả ruộng nào của bà con. Cá nhân tôi nghĩ cần phải có quy định rõ ràng, cụ thể hơn trong công tác quản lý đất sản xuất nông nghiệp, ví dụ, đối với những diện tích đất sản xuất nông nghiệp mà bị bỏ hoang, không sản xuất 2 - 3 vụ liên tiếp thì địa phương sẽ thu hồi để giao cho tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu sản xuất. Việc này sẽ nâng cao trách nhiệm của nông dân đối với mảnh ruộng mà mình được cấp quyền sử dụng. Tôi rất mong có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể của trung ương, tỉnh, huyện về việc thu hồi ruộng bị người dân bỏ hoang" - ông Phạm Văn Thứ, Giám đốc HTXNN xã Minh Khai (Vũ Thu) chia sẻ.

Với rất nhiều hệ lụy gây ra từ việc bỏ ruộng hoang, huyện Vũ Thu sớm quan tâm thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế tối đa tình trạng này. Ông Nguyễn Tổng Thìn, Phó Chủ tịch UBND huyện

Giải bài toán nông dân bỏ ruộng

(tiếp theo và hết)
KỲ 3: TÍCH TỤ RUỘNG ĐẤT LÀ HƯỚNG ĐI TẤT YẾU

Để giải quyết tình trạng đất lúa bị bỏ hoang không sản xuất cần nhiều giải pháp, cơ chế đồng bộ, trong đó tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nâng cao thu nhập cho người nông dân là hướng đi tất yếu, mang tính bền vững.



Từ cảnh đồng ruộng ngô, cấy lúa kém hiệu quả, nông dân xã Hồng Lý (Vũ Thu) trồng cam chanh cho hiệu quả kinh tế cao.

cho biết: Sau khi kết thúc vụ mùa năm 2019, huyện sớm chỉ đạo các HTXNN tiến hành rà soát, thống kê chi tiết những diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị bỏ hoang để có định hướng chỉ đạo. Những giải pháp trước mắt nhằm hạn chế tình trạng bỏ ruộng hoang là huyện chỉ đạo các xã và hộ nông dân có tư tưởng "khư khư" giữ ruộng, tâm lý chờ nhà nước quy hoạch dự án để được nhận tiền đền bù. Cả xã Minh Khai (Vũ Thu) hiện có hơn 20ha ruộng bị bỏ hoang nhưng HTXNN không nhận được là đơn xin trả ruộng nào của bà con. Cá nhân tôi nghĩ cần phải có quy định rõ ràng, cụ thể hơn trong công tác quản lý đất sản xuất nông nghiệp, ví dụ, đối với những diện tích đất sản xuất nông nghiệp mà bị bỏ hoang, không sản xuất 2 - 3 vụ liên tiếp thì địa phương sẽ thu hồi để giao cho tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu sản xuất. Việc này sẽ nâng cao trách nhiệm của nông dân đối với mảnh ruộng mà mình được cấp quyền sử dụng. Tôi rất mong có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể của trung ương, tỉnh, huyện về việc thu hồi ruộng bị người dân bỏ hoang" - ông Phạm Văn Thứ, Giám đốc HTXNN xã Minh Khai (Vũ Thu) chia sẻ.

Với rất nhiều hệ lụy gây ra từ việc bỏ ruộng hoang, huyện Vũ Thu sớm quan tâm thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế tối đa tình trạng này. Ông Nguyễn Tổng Thìn, Phó Chủ tịch UBND huyện

tích tụ ruộng đất, tạo thuận lợi cho việc áp dụng khoa học kỹ thuật, máy móc làm giảm công lao động và chi phí đầu tư, tăng năng suất cây trồng, tăng hiệu quả sản xuất. Sau khi tích tụ được ruộng đất, huyện sẽ vận động, khuyến khích, thu hút các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với quy hoạch, điều kiện đất đai của từng địa phương. Huyện sẽ xây dựng, ban hành các đề án phát triển cây ăn quả, cây được liệu, phát triển đàn trâu, bò... nhằm khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh

đất đai của từng vùng, từng xã. Để giảm thiểu, hạn chế tối đa đất ruộng bị bỏ hoang, cần có sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của các cấp, các ngành từ trung ương, tỉnh, huyện và cơ sở, góp phần tránh lãng phí tài nguyên đất nông nghiệp trên địa bàn. Vấn đề nông dân bỏ ruộng là hồi chuông cảnh báo để các cấp, các ngành có sự vào cuộc sớm, định hướng, chỉ đạo, triển khai nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đất nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người nông dân theo hướng bền vững.

QUYNH LƯU



Nông dân xã Tân Lập (Vũ Thu) đầu tư nhà lưới để tăng hiệu quả sản xuất.

ĐÔNG HƯNG

Để môi trường xanh, sạch, đẹp

N hận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác vệ sinh môi trường đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, những năm qua, huyện Đông Hưng đã triển khai đồng bộ các giải pháp vì môi trường xanh, sạch, đẹp.

Trước hết, huyện chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về môi trường đến các thôn, xóm, khu dân cư. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, từng bước khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường tại các làng nghề. Thành lập nhiều tổ thu gom rác thải và

xây dựng đoạn đường tự quản do các đoàn thể đảm nhận tại các địa bàn khu dân cư. Tổ chức nhiều đợt tổng vệ sinh, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt về nơi tập kết, xử lý đúng quy trình, quy định, bảo đảm không còn tình trạng xả rác thải bừa bãi ra môi trường. Dọn cỏ, phát quang bụi rậm trên các trục đường giao thông, nơi công cộng, quét dọn, nạo vét ao hồ, khơi thông cống rãnh bảo đảm các tuyến đường đều sạch sẽ. Trồng và chăm sóc cây bóng mát, lựa chọn trồng các loại cây có hoa ở công sở, các điểm công cộng, các tuyến đường. Đặt bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật theo đúng tiêu chuẩn và tổ chức thu dọn

nữ tư quản vệ sinh môi trường, đường hoa phụ nữ, dòng sông tự quản, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng. Chị em phụ nữ cũng là lực lượng nòng cốt của các tổ thu gom rác thải sinh hoạt tại các địa phương, tham gia tích cực trong ngày tổng vệ sinh môi trường 24 hàng tháng. Chị Nguyễn Thị Dịu, thôn Quyết Thắng, xã Hồng Châu cho biết: Tôi và chị em phụ nữ thôn Quyết Thắng thường bảo nhau giữ vệ sinh trong gia đình, cùng nhau dọn cỏ, nhặt rác trên các trục đường làng, ngõ xóm, trồng và chăm sóc gần 1.000m đường hoa góp phần tạo cảnh quan môi trường của thôn xanh, sạch, đẹp.

Vừa qua, huyện Đông Hưng đã phát động các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và toàn thể nhân dân đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường. Đồng chí Tô Xuân Thứ, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Đông Hưng quyết tâm thực hiện các biện pháp làm xanh, sạch, đẹp môi trường đô thị và nông thôn. Sau đó, toàn huyện duy trì thường xuyên mỗi tháng thực hiện tổng vệ sinh vào ngày thứ bảy, chủ nhật của tuần cuối tháng, tạo ý thức cho người dân trong giữ gìn môi trường trên các tuyến đường, khu dân cư, các hộ dân cũng như các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Chủ tịch UBND xã Đông Phương cho biết: Đến nay, toàn xã có 109 tổ tự quản về an ninh trật tự và vệ sinh môi trường, lực lượng nòng cốt là phụ nữ, cựu chiến binh, thanh niên, mỗi thôn đều có tổ thu gom rác thải sinh hoạt, tổ chức

thu gom và đưa về khu xử lý rác. Ngày tổng vệ sinh môi trường, cán bộ, nhân dân tích cực thu gom rác thải, phát quang cỏ dại bên đường, khơi thông dòng chảy; các doanh nghiệp

trên địa bàn cũng tổ chức cho người lao động dọn vệ sinh tại nơi làm việc.

Với nhiều mô hình và cách làm sáng tạo đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo cảnh quan môi trường xanh,

sạch, đẹp ở mỗi làng quê, giúp người dân Đông Hưng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, từ đó biến thành hành động cụ thể tích cực bảo vệ môi trường.

THU HIỀN



Phụ nữ xã Đông Động (Đông Hưng) trồng hoa làm đẹp cảnh quan thôn xóm.